

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 10/8/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 4.362 mẫu (1.586 mẫu đơn, 2.776 mẫu gộp) cho 29.141 người và test nhanh 12.101 mẫu (7.612 mẫu đơn, 4.489 mẫu gộp) cho 19.577 người. Kết quả khẳng định có 101 ca dương tính (tăng 22 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, 19 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 41 ca trong khu vực phong tỏa, 41 ca trong cộng đồng (tăng 08 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tổng số ca dương tính: 4.182 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Thanh Bình, Cao Lãnh tính toán phương án hoạt động lại các chợ sau 15/8

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của 02 địa phương; nhất là trong việc kiểm soát, không để phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, các địa phương không được chủ quan, lơ là mà luôn phải đặt trong trạng thái cảnh giác cao nhất.

Đồng thời, đồng chí Lê Quốc Phong cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tầm soát Covid-19, đảm bảo sàng lọc triệt để các yếu tố nguy cơ trong cộng đồng; xác định cụ thể nguyên tắc tầm soát Covid-19 trong cộng đồng, với phương châm tầm soát rộng nhưng phải cụ thể cho từng vùng như: Vùng đang phong tỏa, vùng có ca F0, F1 và vùng xanh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Chắt chiu từng cơ hội để thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong lưu ý phải luôn đặt trong tâm thế: Sự chủ động của hệ thống, của mỗi cán bộ, sự linh hoạt trong ứng xử tình huống, sự sáng tạo trong giải pháp thực hiện, cơ chế phối hợp, cách lắng nghe và hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề. Song song đó, áp dụng nguyên tắc: Vắc xin, 5K, ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với từng ngành, lĩnh vực để xây dựng phương án từ nay đến cuối năm 2021 và cả năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, không được có tư tưởng “đợi qua dịch” mới thực hiện nhiệm vụ mà phải tính toán trong môi trường có dịch thì thực hiện như thế nào. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Kết nối thêm 04 đầu mối tiêu thụ nông sản cho nông dân

04 đầu mối này tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia bán hàng lưu động phục vụ cho người dân trên địa bàn thành phố, đó là: Công ty Dương Anh Quân, T. Fruits, Công ty cổ phần Tập đoàn Brove, Hệ thống Nhà sách Nhân Văn. Các loại nông sản có nhu cầu tiêu thụ như: Khoai môn, ấu, bắp, nhãn, gừng, chanh.

Ngoài ra, Sở Công Thương đang đàm phán với Tập đoàn Masan để cung ứng tiêu thụ một số nông sản. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tổ đại biểu HĐND tỉnh (huyện Cao Lãnh) thảo luận văn kiện kỳ họp

Các đại biểu cho rằng, dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp nên người lao động chưa thể đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vì vậy cần có chủ trương giảm lãi suất đối với tiền vay vốn; cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho y tế, giáo dục; nên có chính sách tiếp nhận tình nguyện viên, thực tập sinh đến làm việc tại hợp tác xã để thúc đẩy phát triển năng lực quản lý điều hành v.v..

Ngoài ra, các đại biểu cho biết, tín hiệu khả quan là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ, cải cách hành chính, tiêu thụ nông sản, hỗ trợ trong an sinh xã hội v.v. đang ngày càng tích cực hơn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Huyện Cao Lãnh: Nhiều mô hình hay hỗ trợ người dân trong tình hình Covid-19

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Cao Lãnh là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động tất cả chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình để cung ứng hàng hoá thiết yếu, cũng như hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Lắp Vò: Tầm soát diện rộng, xét nghiệm Covid-19 cho 20.000 người

Phương pháp thực hiện là xét nghiệm test nhanh và kết hợp phương pháp Realtime RT-PCR (mẫu gộp) tầm soát Covid-19, với số lượng dự kiến cho khoảng 20.000 người.

Đối tượng xét nghiệm gồm: Người dân trong khu dịch tễ, phong tỏa có liên quan đến ca F0, những trường hợp F2, F3, tiểu thương chợ và những đối tượng khác do nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện từ ngày 09 - 20/8. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Đảm bảo cung ứng điện cho khu điều trị bệnh và khu cách ly

Theo đó, trong điều kiện vận hành bình thường sẽ không thực hiện cắt điện trên lưới điện phục vụ công tác làm ảnh hưởng đến việc cấp điện trong thời gian địa phương áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp xử lý sự cố đến khi có chỉ đạo mới. Ưu tiên cấp điện an toàn và liên tục cho các phát tuyến 22kV và trạm biến áp phân phối cấp điện cho khu điều trị bệnh và khu vực cách ly. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949